

Số: 560 /TB-UBND

Vĩnh Ngọc, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp hồ sơ để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miếu - đoạn Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 - E23 xã Vĩnh Phương, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang

Kính gửi: Ông (Bà) Phạm Lê Vinh

Căn cứ Thông báo số 107/TB-UBND ngày 07/02/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 1172/TB-UBND ngày 11/10/2018 và Thông báo số 1841/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở mới đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miếu đoạn qua Quốc lộ 1A đến Tiểu đoàn cảnh sát cơ động E23 tại xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

Theo đó, UBND xã Vĩnh Ngọc đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Nha Trang tiến hành kiểm kê thu thập hồ sơ để xác minh nguồn gốc đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tuy nhiên có một số trường hợp hiện chưa cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ các giấy tờ, nguồn gốc liên quan.

Trong đó có trường hợp ông/bà Phạm Lê Vinh

Để UBND xã có cơ sở lập và xác minh hồ sơ, nguồn gốc đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ cho ông/bà Phạm Lê Vinh, UBND xã Vĩnh Ngọc đề nghị ông/bà Phạm Lê Vinh trong thời gian từ ngày 20/4/2023 đến hết ngày 05/05/2023 cung cấp đầy đủ các hồ sơ giấy tờ nhà đất để đảm bảo quyền lợi liên quan.

Sau thời gian kể trên, nếu ông/bà Phạm Lê Vinh vẫn không cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan, UBND xã Vĩnh Ngọc sẽ căn cứ hồ sơ lưu trữ tại UBND xã để tiến hành xác minh theo quy định. Trong trường hợp đó, nếu các quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của ông/bà Phạm Lê Vinh không được đảm bảo (do UBND xã không đủ căn cứ để xác minh hồ sơ), UBND xã sẽ không chịu trách nhiệm.

Vậy, UBND xã Vĩnh Ngọc thông báo cho ông/bà Phạm Lê Vinh được biết để tiến hành bổ sung hồ sơ liên quan, giúp đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Địa điểm cung cấp hồ sơ: tại bộ phận Địa chính xã Vĩnh Ngọc (địa chỉ số 480 đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc) hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất (địa chỉ 9A Tô Hiến Thành)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPTQĐ TP Nha Trang; (để phối hợp)
(VBĐT)
- Đài Truyền thanh xã Vĩnh Ngọc (thông báo);
- Lưu: VT, HS.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Đạo